



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๗๙๙๙ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทุกอำเภอดำเนินการฉีดวัคซีน โดยให้ฉีดวัคซีน SINOVAC เป็นเข็มที่ ๑ ต่อด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็ม ที่ ๒ โดยวัคซีน AstraZeneca จะไม่มีการฉีดเป็นเข็มที่ ๑	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง
๒	การฉีดวัคซีน Pfizer Booster เป็นเข็มที่ ๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งมา คือ ฉีดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครบก่อน จึงจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรด้านหน้าอื่นๆ	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง
๓	ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทำ Sentinel surveillance ด้วย ATK จำนวน ๒ ครั้ง/สัปดาห์ ในกลุ่มเป้าหมาย คือ ๑) ตลาดสด ๒) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ๓) โรงงาน ในกรณีที่โรงงานพบการระบาด ขอให้มีการวางแผนทำ Bubble and seal ด้วย	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง
๔	ให้ Community Isolation ดำเนินการทบทวนระบบการ คัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วย มีระดับสีเขียว สามารถรับเข้ารักษาได้ หากพบผู้ป่วยมีระดับการป่วยมากกว่าสีเขียว ให้ดำเนินการ Consult แพทย์ เพื่อพิจารณาเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง
๕	ให้ทีม Case Management ดำเนินการจัดทำแนวทางการคัดกรอง จำแนกระดับสีตามอาการของ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน Community Isolation	- ทีม Case Management
๖	ผู้ป่วยจำนวน ๓ ราย ที่มาด้วยรถจีเสี่ยงเกาะ มีผล ATK Positive ที่พบว่า มีอาการไข้ ไอ และมี น้ำหนักมาก ขอให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบรบือ	- ศูนย์ประสานงาน รับผู้ป่วยไว้รักษา จังหวัดมหาสารคาม - โรงพยาบาลบรบือ



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

